

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
ĐC: số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Phone/Fax: 0274.3840554 – Email: hoithistktbinhduong@gmail.com

Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Tác giả trong và ngoài tỉnh

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ – TTg, ngày 14/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh hai năm một lần, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương là cơ quan thường trực Hội thi, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện.

Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của các tập thể, cá nhân, các Doanh nghiệp, các Trường, Viện nghiên cứu,... trong và ngoài tỉnh nhằm tạo môi trường chuyên giao công nghệ, tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hội thi còn tôn vinh và ghi nhận công lao của các tác giả, nhóm tác giả, nhà sáng tạo có giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế cao được ứng dụng.

Trong thời gian qua, Ban Tổ chức đã tổ chức thành công 10 lần Hội thi và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Có được kết quả đó, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn Ủy Ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và sự nhiệt tình ủng hộ của các Sở, ban, ngành; của các Viện, Trường Đại học cũng như các Công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Ban Tổ chức vô cùng cảm ơn các tác giả, nhóm tác giả đã tham gia tích cực Hội thi, góp phần tạo sức lan tỏa trong cuộc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Chính sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của các tác giả, nhóm tác giả đã góp phần quan trọng làm nên thành công của Hội thi.

Hiện nay Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XI (2024 - 2025), đang được phát động với nhiều lĩnh vực và nhiều giải thưởng có giá trị. Ban Tổ chức Hội thi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ tham gia của các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các tác giả trong và ngoài tỉnh trong quá trình chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ dự thi.

Mọi thông tin chi tiết được nêu trong Thẻ lệ Hội thi đính kèm.

Trân trọng!

**TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Xuân Ngân
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH**